

คู่มือออนไลน์ (21 กุมภาพันธ์ 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

อิทธิพลของ “ดาวอิเมเดือน” ทำให้ห้วงกะได้ไม่แห้ง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านคอลัมน์ คู่มือออนไลน์ทุกท่านครับ

สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “ณัติ” เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2526 เวลาประมาณ 10.00 - 10.15 น. กทม. เพศชาย เนื่องจากเวลาประมาณการ ผมจึงขอใช้เวลาที่ 10.10 น. ในการผูกดวง

คุณถามว่า ลักษณะของคุณอยู่ราศีอะไร ก็ขอตอบว่า ตามโปรแกรมผูกดวงตามแบบลาหิรี ลักษณะอยู่ ราศีพิจิกครับ

คำถามแรก จะได้ไปเรียนปริญญาโท ต่างประเทศภายใน 6 เดือนถึง 1 ปีนี้ไหมครับ หรือมีโอกาสไปทำงาน ตั้งถิ่นฐานต่างประเทศไหมครับ

เมื่อพิจารณาจากดวงดาวที่มีความเข้มแข็ง และ ให้คุณแก่การไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ แม้แต่จะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ก็เห็นว่า โอกาสที่คุณจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ ไปอยู่ต่างประเทศ นั้น มีความเป็นไปได้มากทีเดียว

ที่ถามว่า จะได้ไปเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศภายใน 6 เดือนนี้หรือไม่ นั่น ก็ขอตอบว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็นช่วงหลังจากเดือนพฤษภาคม 2557 ไปแล้วครับ

ส่วนการตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศก็เป็นไปได้มากเช่นกันครับ ก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่หวังนะครับ

คำถามที่สอง งานที่ทำอยู่นี้ด้านออกแบบ ของสวยๆ งาม ๆ จะสามารถทำให้ร่ำรวย หรือ เจริญเติบโตมากกว่านี้ไหมครับ ตอนนี้รู้สึกวุ่นวาย ใล้ ๆ ต้นแล้ว ก้อเจริญเติบโตมาเรื่อย ๆ แบบไม่หิว هوا

ดวงชะตาเดิมของคุณบอกว่า คุณมีความสามารถในหลายด้านทีเดียว งานที่คุณทำอยู่ขณะนี้ คือ การออกแบบของสวยๆ งามๆ ก็ถือว่า ทำงานตรงกับดวงดาวที่ให้คุณแล้ว แต่คุณก็ยังมีดาวอื่นๆ ที่ให้คุณในแง่อาชีพการงานอยู่

เช่น การทำงานด้านการติดต่อสื่อสาร การทำงานของผู้หญิง เช่น ทำอาหาร หรือ ร้านอาหาร หรือ ขายของกิน เป็นต้น ก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับ ว่าคุณมีความรัก และ ถนัดในแนวทางอาชีพไหน

ถามว่าจะรวยมั๊ย ขอตอบว่า คุณเป็นคนใช้จ่ายเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ จึงไม่น่าจะรวยครับ

คำถามสุดท้าย คนที่คบอยู่ปัจจุบันนี้ ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าครับ (เกิด 28 กันยายน 2530 เวลา 04.09 น. กทม)

ก่อนที่จะตอบคำถามว่า ผู้หญิงคนที่คบอยู่นี้ เป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่า ผมขอให้ข้อมูลดวงชะตามเดิมของคุณเสียก่อนว่า ดวงดาว และ ภูเขื่อน ที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองของคุณ ก่อนข้างจะเปราะบางมาก

ผมคงจะไม่พูดถึงเหตุผลทางโหราศาสตร์ว่า เพราะอะไร แต่ขอบอกว่า หากในวันหนึ่งข้างหน้าคุณมีคู่ครอง หรือ แต่งงานอยู่กินกัน ขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตคู่ให้มากเป็นพิเศษ

แล้วควรระมัดระวังในเรื่องอะไร

เนื่องจากดวงชะตาของคุณมี “โยค” ในทางโหราศาสตร์ภารตะ ที่เรียกว่า “ดาวฮิมเดือน” ซึ่งเป็นการผสมดาวที่ทำให้คุณก่อนข้างจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเสมอ หรือ หากจะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือ คุณก่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้

หากเจ้าของชะตาที่มี “ดาวฮิมเดือน” เป็นผู้หญิง ก็สามารถพูดได้ว่า หัวกะโหลกบ้านไม่แห้ง และมักจะมีคู่หลายคน

นอกจากนี้ คุณยังมี “โยคศิ” ที่เรียกว่า “คชกสิโยค” ซึ่งให้คุณในเรื่องมีโชคจากสุภาพสตรี

ซ้ำดวงชะตาของคุณยังบอกว่า มีแนวโน้มที่คุณอาจจะมีคู่หลายคน อาจจะเป็นประเภทอยู่กินกันอย่างถูกต้องทีละคนแล้วเลิกรากันไป หรือ รวมทั้งอาจจะมีคู่แบบแอบแฝงซ่อนเร้นก็ได้

ขณะนี้ คุณอายุยังไม่มาก เชื่อว่าเรื่องความรักของคุณยังไม่ก้าวลึกลงไปถึงขั้นที่ผมพูดถึง ดังนั้น หากคุณตระหนัก และให้ความสำคัญในการถูกชักจูงไปของดวงชะตา และเลือกที่จะเดินแนวทางแบบ “เนื้อคู่ที่แท้จริง” ตามที่คุณถามมา

คุณจะต้องถนอมเนื้อตัวให้ดี อย่าหลงไหลไปกับเสน่ห์ที่วิบากรรมในชาติก่อนสร้างให้แก่คุณ ก็อาจจะช่วยให้คุณสามารถมี “เนื้อคู่ที่แท้จริง” ได้ แต่ถ้าหากคุณถลำลึกไปในเรื่องมารัก รักแอบแฝง ชีวิตคุณจะเสียหาย ถึงขั้นที่อาจจะเรียกได้ว่า เห็นนรกมีจริงทีเดียว

สำหรับสุภาพสตรีท่านนี้ที่คุณให้วันเดือนปีเกิดมานั้น ผมพิจารณาขั้นพื้นฐานแล้วเห็นว่า คุณอาจจะทำให้เธอเดือดร้อนเสียมากกว่า ซึ่งก็คงจะเป็นเพราะเรื่องที่ผมว่ามานั้นแหละ

ลองพิจารณาดูนะครับ หวังว่าผมคงจะให้ข้อคิดในการเลือกทางเดินของชีวิตแก่คุณได้บ้างนะครับ หากมีอะไรสงสัยก็เขียนมาถามได้

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ ฉัตติ ” ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ “ นก ” ครับ

